

“Ngôi nhà chung” của bộ đội xuất ngũ

Không chỉ tích cực tham gia công tác địa phương, anh Vũ Trí Hiếu, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) còn là chủ cơ sở sản xuất đá lạnh và sữa muối với doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho nhiều bộ đội xuất ngũ.

Sau 3 năm đi bộ đội và nhiều năm bươn trải đủ các công việc khác nhau ở thành phố Hải Phòng, năm 2012, Hiếu quyết định trở về quê mở xưởng sản xuất đá lạnh và làm sữa muối. Thời gian đầu, anh gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vốn đầu tư, nhân lực... Do quy mô nhỏ nên hiệu quả sản xuất, kinh doanh thấp, thu nhập bấp bênh. Có lúc, tưởng chừng anh phải bỏ dở ước mơ để tìm kiếm công việc khác. Nhưng với bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, người đảng viên, anh kiên trì vừa học hỏi, rút kinh nghiệm, vừa tìm đầu ra cho sản phẩm của mình.

Vũ Trí Hiếu tâm sự: Trong lúc bế tắc nhất, tôi đã liên lạc và thuyết phục được 5 anh em cùng đơn vị đã xuất ngũ về làm việc tại cơ sở của mình. Phát huy phẩm chất của người quân nhân đã được rèn luyện trong quân đội, chúng tôi



Dân quân biển thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) chuẩn bị vươn khơi.

cùng nhau khắc phục khó khăn, mạnh dạn vay vốn để duy trì sản xuất và mở rộng quy mô, địa bàn cung cấp sản phẩm. Vượt qua được

giai đoạn khó khăn ban đầu, hoạt động kinh doanh của xưởng dần đi vào nền nếp và đạt hiệu quả cao. Đến nay, Vũ Trí Hiếu

đã là chủ của 2 cơ sở sản xuất đá lạnh và chế biến sữa muối, tạo việc làm cho hơn 40 lao động thường xuyên với thu nhập từ 5 - 7

triệu đồng/tháng, trong đó 12 lao động là bộ đội xuất ngũ. Lao động làm việc tại cơ sở sản xuất của Hiếu đều được bảo đảm đầy đủ quyền lợi theo quy định.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, Vũ Trí Hiếu còn vững chuyên môn, nhiệt tình trong công việc. Anh luôn biết sắp xếp thời gian khoa học để vừa làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình ở công sở, vừa tham gia phát triển kinh tế gia đình. Là một sĩ quan dự bị động viên, anh luôn chấp hành nghiêm lệnh điều động của cấp trên, tham gia huấn luyện bảo đảm đúng thời gian, chấp hành nghiêm kỷ luật, kết quả huấn luyện hàng năm luôn đạt khá, giỏi.

Trên cương vị Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Diêm Điền, anh đã cùng các đồng chí trong Ban CHQS thị trấn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác xây dựng, quản lý, tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân; thực hiện chính sách hậu phương quân đội; xây dựng đội tự quản tàu thuyền trên biển với nòng cốt là lực lượng dân quân biển, kết hợp khai thác thủy hải sản với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc...

Ông Nguyễn Đức Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Diêm Điền cho biết: Những năm trước đây thị trấn Diêm Điền gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ do số đông thanh niên trong độ tuổi đi làm ăn xa và học tập tại các trường cao đẳng, đại học... Tuy nhiên, 5 năm qua, địa phương luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao quân. Để có được kết quả đó là nhờ sự tham mưu, thực tiễn quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành, nòng cốt là Ban CHQS thị trấn. Bản thân đồng chí Hiếu đã động viên, cam kết tiếp nhận các thanh niên thị trấn sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào làm việc tại 2 cơ sở sản xuất của gia đình. Điều đó cũng góp phần động viên, khích lệ thanh niên thị trấn nhập ngũ.

Những đóng góp tích cực của Vũ Trí Hiếu trong thời gian qua đã góp phần cùng Ban CHQS thị trấn Diêm Điền hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; đồng thời, khẳng định ý chí dám nghĩ dám làm, dám bứt phá của người đảng viên trẻ làm giàu chính đáng trên quê hương.

TẮT ĐẠT

Hải quan gỡ vướng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

(vtv.vn) Tính đến cuối tháng 5/2018, đã có 11 bộ, ngành làm thủ tục hành chính trên cơ chế một cửa quốc gia - hệ thống kết nối dữ liệu giữa các bộ, ngành, giúp đẩy nhanh quá trình xử lý các thủ tục liên quan tới xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp mong muốn thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa sẽ đơn giản hơn chứ không phải là cơ chế “một cửa nhưng nhiều chia”.

Phát biểu tại hội nghị hải quan kết nối, đồng hành cùng doanh nghiệp, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đã chia sẻ bất cập về thủ tục miễn thuế xuất nhập khẩu.

Ví dụ doanh nghiệp nhập khẩu 1.000 tấn cá về chế biến xuất khẩu, theo Luật Thuế xuất nhập khẩu, toàn bộ số này được miễn thuế. Tuy nhiên, nếu trong quá trình chế biến, doanh nghiệp thừa quá 3% nguyên liệu, phế liệu và phế phẩm sẽ bị đánh thuế. Trong khi quy định của Bộ Tài chính chỉ đánh thuế với nguyên liệu dư thừa, không đánh thuế phần phế phẩm và phế liệu. Sự mâu thuẫn của hai quy định này đang gây khó cho nhiều doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng thư ký Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết: Doanh nghiệp hiểu là 3% cho nguyên liệu dư thừa nhưng Hải quan lại giải thích 3% bao gồm cả phế liệu và phế phẩm. Về mặt thực tiễn điều này sẽ không phù hợp với ngành hàng chúng tôi khi tôm, cá... chế biến xong, nguồn phế liệu và phế phẩm sẽ lớn hơn 3%, thậm chí lên đến 30 - 40%.

Một mong muốn khác của doanh nghiệp là giảm hơn nữa thời gian làm thủ tục hải quan mặc dù hiện nay 65% hàng hóa xuất nhập khẩu là luồng xanh, còn lại là luồng vàng và đỏ cần kiểm tra kỹ hơn.

Lắng nghe phản ánh của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan khẳng định sẽ báo cáo Bộ Tài chính tháo gỡ vướng mắc về thuế cho doanh nghiệp. Còn phía Hải quan sẽ chủ động rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hải quan; đồng thời ứng dụng hải quan điện tử để giảm sự tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ hải quan và doanh nghiệp.

Hiện Tổng cục Hải quan cũng đang chuẩn bị triển khai thí điểm trao đổi tờ khai hải quan với các nước ASEAN và trao đổi chứng nhận kiểm dịch điện tử để tiết kiệm thời gian làm thủ tục cho doanh nghiệp.

Nhiều ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Nhiều ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động ở các kỳ hạn ngắn.

Techcombank, Sacombank giảm đồng loạt giảm từ 0,1 - 0,3%. Riêng Lienvietpostbank giảm khá mạnh, lãi suất kỳ hạn 3 tháng chỉ còn 4,6%/năm, giảm 0,9% so với trước. Lãi suất các kỳ từ 6 - 12 tháng cũng giảm xuống dưới 7%.

Đáng chú ý, kỳ hạn 13 tháng, nhiều ngân hàng chấp nhận chỉ lãi cao với các khoản tiền gửi có giá trị lớn. Lienvietpostbank trả lãi 7,51% nếu gửi trên 300 tỷ đồng, trong khi Sacombank chỉ nhận gửi từ 100 tỷ đồng trở lên ở kỳ hạn này.

Các chuyên gia cho rằng, việc giảm lãi suất huy động cho thấy nguồn vốn của các ngân hàng khá dồi dào nhất là khi thị trường chứng khoán đang điều chỉnh, dòng tiền từ kênh đầu tư rủi ro này có xu hướng dịch chuyển một phần sang tiền gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, động thái này cũng mở ra kỳ vọng lãi suất cho vay doanh nghiệp có thể sớm giảm trong thời gian tới.

PHẠM HƯNG

Kiên quyết xử lý xe công nông, xe tự chế

Đó là khẳng định của Thượng tá Hà Văn Ba, Phó Trưởng Công an huyện Hưng Hà. Theo đó, huyện Hưng Hà sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh, xe lôi máy đang hoạt động trên địa bàn gây mất trật tự an toàn giao thông.

Là một trong những xã thuần nông của huyện Hưng Hà, trước đây, xã Hồng An có hàng trăm xe công nông, xe 3, 4 bánh và xe lôi tự chế thuộc diện bị đình chỉ hoạt động theo Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày

29/6/2007 của Chính phủ. Ngay sau khi Nghị quyết số 32 của Chính phủ được ban hành, xã Hồng An đã tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện ngừng hoạt động, chuyển đổi sang phương tiện khác. Tuy nhiên, thời gian gần đây,

trên địa bàn xã đã tái xuất hiện một số người dân sử dụng xe công nông để vận chuyển nông sản, cây, con giống phục vụ trồng trọt, chăn nuôi...

Ông Đường Khắc Thủy, Chủ tịch UBND xã Hồng An cho biết: Qua rà soát, trên

địa bàn xã vẫn còn 5 xe công nông đầu ngang của người dân đang hoạt động dùng để chuyên chở nông sản và vật liệu xây dựng. Các phương tiện này hoạt động chủ yếu tại các tuyến đường trong thôn hoặc khu vực bãi ven sông Hồng. Những phương tiện này khi lưu thông trên đường là mối nguy hiểm đối với người tham gia giao thông bởi lái xe không có bằng, xe không có đèn, không có gương chiếu hậu và thiếu rất nhiều yếu tố để bảo đảm an toàn. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chấm dứt tình trạng xe lôi, xích lô máy tự chế hoạt động, thời gian qua, địa phương đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện kiểm tra, lập biên bản, tịch thu 3 xe công nông của người dân trên địa bàn xã... Đối với 2 phương tiện còn lại, địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân

chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Theo báo cáo của Công an huyện Hưng Hà, hiện nay, trên địa bàn huyện còn khoảng 100 xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh, xe lôi máy đang lưu hoạt động trong các khu dân cư. Nguyên nhân của tình trạng xe công nông, xe 3, 4 bánh, xe lôi máy tự chế vẫn hoạt động trái phép là do nhu cầu sử dụng của người dân vẫn còn. Trên thực tế, phương tiện này có kích thước nhỏ, gọn nên di chuyển thuận lợi tại các tuyến đường nông thôn, đáp ứng nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng và nông sản sau thu hoạch trong sản xuất nông nghiệp.

Thượng tá Hà Văn Ba, Phó Trưởng Công an huyện Hưng Hà cho biết: Các loại xe công nông, xe 3, 4 bánh tự chế, xe lôi máy là phương tiện rất nguy hiểm khi tham gia giao thông. Để đối phó với lực lượng chức năng, các chủ phương tiện thường chạy xe vào lúc tối muộn hoặc chọn giờ giao ca của các đội tuần tra kiểm soát. Việc xử lý phương tiện và chủ phương tiện này gặp rất nhiều khó khăn bởi khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, chủ phương tiện thường “bỏ cửa chạy lấy người”, hay cho xe chạy



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Hưng Hà lập biên bản xử lý xe công nông, xe 3, 4 bánh tự chế.

VŨ HỘI RÁC CHẤT THÀNH NÚI

Trên diện tích 4.000m² với hàng nghìn mét khối rác lộ thiên, bãi rác thải sinh hoạt xã Vũ Hội (Vũ Thu) bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường.

Nhờ có nghề truyền thống sản xuất bún bánh và nghề đồng nát nên đời sống của nhân dân xã Vũ Hội ngày càng được nâng cao, với mức thu nhập bình quân đạt khoảng 35 - 40 triệu đồng/người/năm. Cùng với đó, lượng rác thải sinh hoạt cũng gia tăng, khoảng 8 - 10 tấn rác/ngày. Trước thực tế này, xã Vũ Hội rất quan tâm đến vấn đề thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt như thành lập đội thu gom rác thải gom 8 người, tổ chức thu gom 4 buổi/tuần, đầu tư xe ô tô tải; quy hoạch bãi rác thải tập trung. Cuối năm 2014, từ nguồn kinh phí sự nghiệp



Rác thải không được xử lý gây ô nhiễm môi trường.

môi trường của tỉnh, huyện, Vũ Hội đã tiếp nhận lò đốt rác thải sinh hoạt, công suất 5 tấn/ngày. Do công suất của lò đốt rác nhỏ, lượng rác phát sinh ngày càng tăng nên rác tại đây luôn trong tình trạng quá

tải, ứ đọng, chông chất ngày này qua ngày khác. Đặc biệt, từ 4 tháng nay, lò đốt rác hu hỏng nặng, tất cả lượng rác thải sinh hoạt được vận chuyển về khu xử lý và không được đốt nên chất cao thành núi.

Mục sở thị bãi rác xã Vũ Hội, do nằm ngay trục đường giao thông, không có tường bao ngăn cách và chỉ cách khu dân cư vài chục mét khiến tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông... là điều khó tránh khỏi. Bên cạnh đó, khi trời mưa, lũ, nước thải từ bãi rác chảy xuống cánh đồng hoa màu gây ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường sinh thái và sản xuất của người dân. Ông Nguyễn Văn Tuấn, thôn Đức Lân, nhà gần bãi rác bức xúc: Đã nhiều lần chúng tôi phản ánh, kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền để xem xét, di chuyển bãi rác thải đi nơi khác nhưng không thấy động tĩnh gì. Hàng ngày, người dân vẫn phải hít thở không khí ô nhiễm với mùi hôi thối, nhất là những ngày nắng nóng sau những cơn mưa to thì mùi càng nồng nặc. Những ngày thời tiết thay đổi ruồi nhặng bay vào nhà dân nhiều như vãi trấu, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và đời sống.

Bà Trần Thị Huệ than thở việc ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng đến người lớn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các cháu nhỏ. Bà cho biết: Nhà tôi ở gần khu vực tập kết rác thải nên quanh năm phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường. Nhà có trẻ con nên không dám cho các cháu ra ngoài chơi. Những ngày nắng nóng oi bức, mùi hôi thối bốc lên không thể chịu được. Trong các cuộc họp tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp, đồng đạo người dân đã kiến nghị lên cơ quan chức năng. Thế nhưng thời gian cứ trôi, bãi rác vẫn tồn tại và ngày càng phình ra gây ô nhiễm trầm trọng. Rác tràn ra đường đi của người dân, rác xâm lấn cả ruộng đồng. Còn với anh Trần Công Tự, thôn Năng An thì mặc dù nhà cách bãi rác gần 1km nhưng vào mùa nắng có gió nam, bãi rác bốc mùi hôi thối nồng nặc, xộc thẳng vào khu dân cư còn mùa mưa, nước từ bãi rác tràn xuống đồng ruộng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp của người dân. Tình trạng

quá tải tại bãi chứa rác đã ở mức “báo động”. Rác thải chất cao 3 - 4m, do không được xử lý, tạo điều kiện cho ruồi nhặng sinh sôi, gây bức xúc trong nhân dân.

Ông Mai Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Vũ Hội cho biết: Để giải quyết dứt

điểm tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi rác, xã đã có kế hoạch di dời bãi rác ra khu vực khác, nằm cách xa khu dân cư, với quy hoạch khu xử lý rác thải sinh hoạt rộng 1,5ha. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của địa phương là công tác giải phóng mặt bằng do

thiếu kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng để thu hồi đất khoảng 3 tỷ đồng. Vì vậy, rất mong tỉnh, huyện hỗ trợ; cùng với đó, địa phương đang tập trung khai thác nguồn thu từ đầu giá quyền sử dụng đất để sớm thực hiện việc di dời bãi rác.

MINH NGUYỄN



Vận chuyển rác về bãi tập kết.